

## บทความเผยแพร่ประจำสัปดาห์

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสี

.....

กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวตามโครงการแทรกแซงรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อให้เกษตรกรขายข้าวให้ได้ราคาดี ด้วยการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรผ่านโรงสี โดยโรงสีที่เข้าร่วมรับซื้อข้าวจากเกษตรกรจะต้องมีป้ายสัญลักษณ์ธงสีฟ้า และ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 ได้มีโรงสีที่เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการแล้ว จำนวน 28 แห่ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี (2 แห่ง) พระนครศรีอยุธยา (2 แห่ง) ชัยนาท (2 แห่ง) สุโขทัย (2 แห่ง) พิษณุโลก (3 แห่ง) นครปฐม (8 แห่ง) นนทบุรี (1 แห่ง) นครสวรรค์ (5 แห่ง) พิจิตร (2 แห่ง) และชัยภูมิ (1 แห่ง) โดย ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553 ที่จังหวัดสุโขทัย มีปริมาณรับซื้อแล้วจำนวน 581.047 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการต้องเก็บข้าวเปลือกที่ได้รับซื้อไว้ในโรงสีไม่เกิน 90 วัน และให้นำข้าวเปลือกที่ได้รับซื้อมาระบายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) หรือให้ออ กขช.จังหวัด เปิดประมูลทั่วไป ซึ่งจากการหารือเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ในการประชุมร่วมกับโรงสี และโรงสีได้ขอให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

1. กรณีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการต้องการจะรับซื้อข้าวเปลือกคืนจากรัฐบาล ซึ่งสามารถทำได้ 2 ทางเลือก ได้แก่

- ฝากข้าวไว้ 1 เดือน ให้โรงสีทำสัญญากับ อคส.และอ.ต.ก. โดยระบุว่าต้องการรับซื้อข้าวเปลือกคืนภายใน 1 เดือน โดยไม่รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพ ในอัตราตันละ 55 บาทต่อเดือน

- ฝากข้าวไว้ 3 เดือน ให้โรงสีทำสัญญากับ อคส.และอ.ต.ก. โดยระบุว่าต้องการรับซื้อข้าวเปลือกคืนภายใน 3 เดือน โดยจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพในอัตราตันละ 55 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ราคาที่โรงสีจะรับซื้อข้าวเปลือกคืนในราคาต้นทุนที่ อคส. และอ.ต.ก.รับซื้อข้าวเปลือกไว้หรือราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในช่วงที่มีการจำหน่าย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ

2. กรณีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการไม่ประสงค์จะซื้อข้าวเปลือกคืน ให้ระบุในสัญญาให้ชัดเจน โดยโรงสีจะได้รับค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพในอัตราตันละ 55 บาทต่อเดือน โดยรัฐบาลจะนำข้าวเปลือกไประบายตามมติ กชช. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

3. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการนำข้าวมาจำหน่ายจะได้ให้ตลาดกลางที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก และเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกต่อไป

สำหรับราคาข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรให้ใช้เกณฑ์กลางอ้างอิงที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน โดยราคาจะแตกต่างกันตามระดับความชื้น ตั้งแต่ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ถึงความชื้นไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเกษตรกรรายใด หากนำข้าวเปลือกไปขายในตลาดแล้ว  
ปรากฏว่าได้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศรับซื้อ  
ก็ให้นำมาขายได้ที่จุดรับซื้อ ณ โรงสีที่มีโรงสีฟ้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนั้น  
ก่อนขายข้าวขอให้เกษตรกรตรวจสอบราคาก่อนตัดสินใจขาย โดยสอบถามได้  
ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายในหรือเว็บไซต์ [www.dit.go.th](http://www.dit.go.th) ของกรมการค้าภายใน

-----